



ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
ที่มีสิทธิได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
(เพิ่มเติม)

ตามที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้ออกประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ (ขยายเวลารับสมัครและรับการเสนอชื่อเพิ่มเติม) ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2567 และได้กำหนดขยายเวลารับสมัครและรับการเสนอชื่อเพิ่มเติมของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 6 กันยายน 2567 นั้น

บัดนี้ การขยายเวลารับสมัครและรับการเสนอชื่อเพิ่มเติมของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้สิ้นสุดลงแล้ว และตามประกาศดังกล่าว ในข้อ 5 กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ภายในวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2567 โดยคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ที่มีสิทธิได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ (เพิ่มเติม) จำนวน 1 ราย คือ นางสาวศศิพัชร์ บุญขวัญ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ขอให้ผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ที่มีสิทธิได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ตามรายชื่อข้างต้น ส่งเอกสารแบบประมวลประวัติ ผลงาน แนวทางการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ และหลักฐานเชิงประจักษ์ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด จำนวน 16 ชุด ภายในวันที่ 26 กันยายน 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 และให้มารายงานตัวนำเสนอวิสัยทัศน์ ในวันที่ 3 ตุลาคม 2567 เวลา 09.00 น. ต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ รายละเอียดดังนี้

1. แสดงวิสัยทัศน์ด้วยวาจา คนละไม่เกิน 30 นาที และเปิดโอกาสให้ประชาคมซักถามได้ไม่เกิน 20 นาที ณ ห้องประชุมนิลพยัคฆ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 และผ่านช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
2. สัมภาษณ์โดยคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไม่เกินคนละ 30 นาที ณ ห้องประชุมนิลพยัคฆ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 โดยเริ่มคนแรกตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป

อนึ่ง หากผู้ใดประสงค์ที่จะทักท้วงเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ ที่มีสิทธิได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ตามประกาศฉบับนี้ ขอให้จัดส่งเอกสารการทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษร ไปที่ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ โดยนำส่งผ่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ แก้วอ่อน เลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เลขที่ 1 หมู่ 4 ตำบลท่าจี่ อำเภอมะนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280 ภายในวันที่ 16 - 19 กันยายน 2567 เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2567



(ดร.ฐาปนา บุญหล้า)

ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช